



ศิษย์เก่าอีกคนที่เราจะพาทุกท่านมารู้จัก ดิกริ ความสามารถไม่แพ้กัน และ
ถือได้ว่าเป็น ลูกหม้อ ของราชชมงคลอย่างแท้จริง ดร. อูรุค ตั้งกิจ
วิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



อยากให้อาจารย์ อู ย้อนอดีตกลับไปสมัยเรียนให้ฟังหน่อยคะ

ลึนเสียงคำถาม อาจารย์ อู ก็พาเรานั่งไทม์แมชชีนกลับไปถึงสมัย ขาลัน ตอน จบ ม.3 ว่า ตอนนั้น
เรียนจบ พ่อกับแม่ก็ให้เลือกรเรียน ผมตั้งใจและมองว่าจะเรียนที่ ราชชมงคลเทคนิคกรุงเทพ และเลือก
เรียนสาขาการพิมพ์ เพราะตอนนั้นอยากรู้ว่าสาขานี้จะเรียนไปทำอะไร เรียนจนจบ ปวส. และก็มา
สอบเรียนต่อ ที่ ศูนย์กลางราชชมงคล(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชชมงคลธัญบุรี) เป็นนักศึกษาการพิมพ์
รุ่นที่ 6 ในช่วงนั้น สาขาการพิมพ์ยังฝากเรียนที่ เทคนิคกรุงเทพฯ จะเข้ามาที่ มทร.ธัญบุรี ก็เมื่อมีกิจกรรม
กีฬาสิ กิจกรรมรับน้องฯ การที่ทำกิจกรรมทำให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตอีกด้านนอกห้องเรียน และได้เพื่อน
ใหม่ๆ ทุกวันนี้ผมยังเก็บหนังสือรุ่นที่ผมได้ทำกับเพื่อนไว้เป็นที่ระลึกเลยนะครับ



อาจารย์มีเทคนิคในการเรียนอย่างไรคะ เพราะอาจารย์จบมาจาก สาย ปวช.
ปวส. ซึ่งบางคนอาจมองว่า ต่อยกว่าสาย ม.ปลาย แต่อาจารย์สามารถเรียน
ต่อต่างประเทศ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จาก **Ritsumeikan
University ประเทศญี่ปุ่น สาขา Ph.D Engineering (Intearated Science
and Engineering)**



ตั้งใจเรียนในห้องให้เข้าใจมากที่สุด และพยายามหาความรู้หนังสือรอบๆ ตัว แต่ที่อาจารย์คิดว่าดีที่สุด
คือการที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เหมือนตอนที่ผมไปเรียนที่ญี่ปุ่น
เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว อาจารย์จะให้หัวข้อไปก่อนแล้วกลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน โดย
ข้อดี เราได้อ่านหนังสือเยอะมากขึ้นและมีแนวความคิดหรือไอเดียที่เพิ่มขึ้น สำหรับการที่ผู้ปกครอง
หลายคนคิดว่าถ้าลูกเรียนสายวิชาชีพแล้วจะไม่สามารถต่อยอดระดับสูงได้ ผมขอให้คุณเป็นตัวอย่าง แต่เชื่อว่าผมจะไม่มีปัญหา
ครับระหว่างไปเรียนต่อ ผมต้องเรียนภาษา และวิชาสถิติเพิ่มเติม แต่ทุกอย่างไม่ได้ยากกว่าใจเราจะทำให้ได้หรอกครับ สายวิชาไหนก็
ไม่สำคัญ อยู่ที่ตัวเราและความตั้งใจเป็นหลักมากกว่า ถ้าหากวิชาไหนไม่มั่นใจ เราต้องย้อนกลับไปดูพื้นฐานของแต่ละรายวิชาครับ

อยากให้อาจารย์ให้มุมมองเพื่อเป็นกำลังใจกับลูกศิษย์และน้องๆ บัณฑิตเพิ่งจะรับปริญญา

ผมก็คงต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน วันที่ทุกคนรับปริญญาถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการออกไปใช้ชีวิตที่แท้จริงใน
การทำงานขอให้ทุกคนตั้งมั่น ตั้งสติ และค่อยๆ ก้าวอย่างมั่นใจ อย่ากลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ให้มองความผิดพลาดพร้อมเผชิญ
ปัญหา รับรองทุกคนประสบความสำเร็จที่สุดได้อย่างแน่นอน ครับ